

## มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ของสำนักงาน ก.พ.ร.

ฉบับที่ ๒

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยให้บุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น เพื่อรักษาสวัสดิภาพของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. และครอบครัวในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ใดมีญาติหรือบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบเพื่อรายงานเลขาธิการ ก.พ.ร. ทราบตามลำดับเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเข้า-ออกอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้บุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. ติดบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. กรณีบุคคลภายนอก ให้แสดงบัตรประจำตัวเพื่อแลกบัตรชั่วคราว และติดบัตรตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.

๒. ให้ผู้เข้าอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. (ทั้งบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. และบุคคลภายนอก) เข้าอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ตามช่องทางที่กำหนด และรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณช่องทางเข้าอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. (รายละเอียดตามแผนผังทางเข้า-ออก ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน ก.พ.ร.)

หากอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.  
กรณีบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำเนินการตามข้อ ๓ ของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีบุคคลภายนอก ขอให้รีบไปรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลหรือดำเนินการคัดกรอง/ตรวจสอบการติดเชื้อ COVID-19 จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้

๓. ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. (ทั้งบุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. และบุคคลภายนอก) ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่จัดให้บริการบริเวณช่องทางเข้าอาคารสำนักงาน ก.พ.ร.

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสำนักงาน ก.พ.ร. จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓